

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๓๗.๓ /ว ๓๒๐



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียน ปลัดจังหวัดแพร่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่

ด้วยในขณะนี้ปัญหายาเสพติดได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อปัญหาอาชญากรรม เด็กและเยาวชนมีวสันตพร ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในระดับสังคม ชุมชน ยังมีความแตกต่าง คนยากจนและด้อยโอกาสยังมีอยู่ในสังคมเป็นจำนวนมาก ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยสภาพปัญหาดังกล่าวจังหวัดโดยบทบาทและหน้าที่จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่เนื่องจากงบประมาณภาครัฐที่ได้รับจัดสรร มีไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา จึงจำเป็นที่จะต้องบูรณาการระดมทรัพยากร ด้านบุคลากร งบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาาร่วมกับภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคองค์กรสาธารณกุศล

ในการนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีงบประมาณและแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและองค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการดังนี้

๑. โครงการขอรับเงินอุดหนุนของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดแพร่ ขอให้สำนักงานจังหวัดแพร่ จัดทำโครงการพร้อมลงลายมือชื่อผู้เสนอโครงการ ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อจักได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการและจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

๒. โครงการขอรับเงินอุดหนุนของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ดำเนินงานโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเป็นผู้ประสานจัดทำโครงการพร้อมลงลายมือชื่อผู้เสนอผู้เห็นชอบ และผู้อนุมัติ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อจักได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ทราบและจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

(นายเสรี คำภีร์ธัมโม)

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ของผู้ว่าราชการจังหวัด รัศมีราชกรมแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๔ โทรสาร ต่อ ๒๕